

BÀI PHÁT BIỂU

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG NGUYỄN BÍCH LÂM

tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê

BBT. Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Viện Khoa học Thống kê đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê (1976-2016). Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng các đại biểu đến tham dự. Ban biên tập Thông tin khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm.

Kính thưa ông Đỗ Thúc, nguyên Tổng cục trưởng TCTK;

Kính thưa các Phó Tổng cục trưởng TCTK;

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, cùng công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, tôi nhiệt liệt chúc mừng Viện Khoa học Thống kê, chúc mừng toàn thể các thể hệ công chức, viên chức và người lao động của Viện Khoa học Thống kê qua các thời kỳ cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Viện Khoa học Thống kê tiếp tục phát triển, góp phần vào sự nghiệp chung của ngành Thống kê Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Vla-đi-mia I-lích Lê-nin đã từng nói: “Thống kê kinh tế - xã hội là một trong những công cụ mạnh nhất để nhận thức xã hội”. Trong 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thành công của ngành Thống kê Việt Nam có một phần đóng góp của Viện Khoa học Thống kê.

Đầu năm 1976, trong bối cảnh đất nước còn khó khăn của những ngày đầu giải phóng, nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành quyết định thành lập Viện Khoa học Thống kê với 23 công chức. Những ngày đầu thành lập, các thể hệ công chức đầu tiên của Viện đã vượt mọi khó khăn, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm gần đây thế hệ viên chức trẻ cũng không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện và lao động để xây dựng Viện Khoa học Thống kê và toàn ngành Thống kê Việt Nam không ngừng phát triển, đáp ứng nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao.



Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong 40 năm qua, Viện Khoa học Thống kê đã quản lý gần 400 đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện; trực tiếp nghiên cứu các đề tài về phương pháp luận và quy trình thống kê quốc tế, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc áp dụng phương pháp thống kê tiên tiến của quốc tế vào thực tiễn công tác thống kê nước ta, góp phần nâng cao năng lực thống kê của Việt Nam năm 2015 đã đạt 82,2/100 điểm, đứng thứ 26/144 quốc gia được xếp hạng, đứng thứ 3/22 nước khu vực Đông Á Thái Bình Dương, và thứ 3/9 nước Đông Nam Á.

Công tác thông tin khoa học thống kê cũng đã góp phần rất lớn tuyên truyền, phổ biến khoa học thống kê tới đông đảo độc giả qua Tờ Thông tin Khoa học Thống kê, các ấn phẩm về khoa học thống kê được biên soạn, dịch và xuất bản, trong đó có các ấn phẩm có giá trị học thuật về tiêu chuẩn thống kê Việt Nam, như: Thuật ngữ thống kê thông dụng; Kiến thức thống kê thông dụng; Từ điển thống kê 3 thứ tiếng Việt - Anh - Pháp; đặc biệt sau gần 20 năm biên soạn, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục, sự cố gắng không biết mệt mỏi của Viện Khoa học Thống kê, năm 2016, cuốn Từ điển Thống kê mới với 2.300 từ đã được xuất bản, làm dày thêm số ấn phẩm có giá trị về mặt học thuật, có ý nghĩa tra cứu về khái niệm các thuật ngữ thống kê.

Là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học của Ngành, năm 2010, Viện Khoa học Thống kê đã được Tổng cục Thống kê giao chủ trì việc xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là lần đầu tiên thống kê Việt Nam có Chiến lược phát triển thống kê được xây dựng một cách bài bản, khoa học, có quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn dài hạn cho thống kê Việt Nam. Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện Chiến lược thống kê của nước ta còn được trình bày tại Hội nghị Thống kê của ASEAN (năm 2012), SIAP (năm 2014) và với cơ quan thống kê của một số quốc gia và tổ chức quốc tế đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, như: Lào, Campuchia, Li Băng, Myanmar, Hàn Quốc, FAO...

Để kết hợp mô hình nghiên cứu - phổ biến thông tin khoa học - đào tạo, Tổng cục Thống kê đã giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng công chức thống kê theo tiêu chuẩn ngạch, bậc cho Viện Khoa học Thống kê. Trong hơn 4 năm qua, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho hơn 4.000 lượt công chức, viên chức trong và ngoài ngành Thống kê đủ điều kiện thi nâng ngạch từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính, một vấn đề đã tồn tại lâu mà chưa giải quyết được của Ngành.

Trong bối cảnh yêu cầu của xã hội đối với thông tin thống kê, đối với ngành Thống kê ngày càng trở nên cao hơn, vấn đề quản lý chất lượng thống kê được xác định là vấn đề mới, khó và nhạy cảm. Là đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu triển khai những vấn đề mới của Ngành, lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã tin tưởng và giao Viện Khoa học Thống kê nghiên cứu, triển khai hoạt động này và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê trong tháng 12/2016. Theo đó, bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước của nước ta lần đầu tiên sẽ được ban hành, áp dụng. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ góp phần rất lớn nâng cao vị thế của thống kê Việt Nam ở trong nước và quốc tế.

Thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn!

Trong những năm qua, các thế hệ công chức, viên chức và người lao động của Viện Khoa học Thống kê đã đoàn kết thực sự nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ lớn mà

Tổng cục Thống kê giao phó. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục tôi đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đó, ghi thêm những dấu ấn quan trọng, tạo thêm bước phát triển mới trong sự phát triển của Viện Khoa học Thống kê với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển. Viện Khoa học Thống kê luôn đi đầu không chỉ trong hoạt động nghiên cứu phương pháp luận và quy trình thống kê theo chuẩn quốc tế, mà còn đóng góp tích cực, hiệu quả cho các lĩnh vực quan trọng, có độ phức tạp cao của Ngành. Lãnh đạo Tổng cục tin tưởng và sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện để Viện Khoa học Thống kê thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, ngành Thống kê sẽ triển khai hàng loạt các công việc lớn, đó là: triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015 mà trọng tâm là phương pháp chế độ thống kê; tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều công việc quan trọng khác của Ngành. Điều đó đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của ngành Thống kê nói chung và Viện Khoa học Thống kê nói riêng. Do đó, trong thời gian tới, tôi đề nghị Viện Khoa học Thống kê cần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số công việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh nghiên cứu các phương pháp luận thống kê tiên tiến để từng bước áp dụng trong công tác thống kê tại Việt Nam, trong đó tập trung nghiên cứu ứng dụng Big Data trong biên soạn các chỉ tiêu thống kê; nghiên cứu đổi mới hoạt động thu thập thông tin thống kê theo hướng giảm các cuộc điều tra và tăng cường sử dụng dữ liệu hành chính.

Thứ hai, khẩn trương hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý chất lượng hoạt động thống kê theo lộ trình, theo các lĩnh vực - đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê, minh bạch hóa các hoạt động thống kê nhằm nâng cao vị thế và niềm tin của người sử dụng đối với thông tin thống kê và ngành Thống kê.

Thứ ba, tập trung biên soạn các tài liệu, các ấn phẩm có tính học thuật của Ngành, các tài liệu phổ biến kiến thức cho người sử dụng.

Thứ tư, tăng cường hoạt động phổ biến thông tin khoa học thống kê dưới các hình thức phù hợp cho các đơn vị trong và ngoài Ngành; biên soạn các tài liệu về khoa học thống kê phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng triển khai trong hoạt động thống kê.

Thứ năm, phối hợp với các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt các chương trình đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ những người làm công tác thống kê.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn!

Với những thành quả mà công chức, viên chức và người lao động đã đạt được trong 40 năm qua, tôi tin tưởng Viện Khoa học Thống kê sẽ tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn và từng bước đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa trong công tác của mình, góp phần cùng toàn ngành Thống kê phát triển lên một tầm cao mới xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Chính phủ và nhân dân.

Chúc Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!